

Số: /TB-UBND

Nghi Liên, ngày tháng 6 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**Về việc thực hiện các thủ tục hành chính tại**  
**Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Nghi Liên**

Thực hiện Công văn của UBND thành phố Vinh về việc triển khai các giải pháp thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. UBND xã Nghi Liên thông báo cho toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Nghi Liên một số nội dung quan trọng như sau:

Hiện nay, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Nghi Liên (gọi tắt là Một cửa) không thực hiện các bước theo quy trình thủ công truyền thống như trước nữa mà sẽ tiến hành xử lý và giải quyết các thủ tục hành chính của công dân trên môi trường mạng đối với các dịch vụ thiết yếu như:

1. Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử, Đăng ký kết hôn, Cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân, Đăng ký lại khai sinh, Đăng ký lại khai tử, Đăng ký lại kết hôn; đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú.

2. Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

3. Liên thông đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất; Thủ tục làm mai táng phí cho đối tượng Người cao tuổi, người có công và các thủ tục giải quyết chế độ khác thì yêu cầu bắt buộc 100% công dân phải thực hiện các bước quy trình nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính công của tỉnh Nghệ An thông qua tài khoản định danh điện tử VNEID (gọi là trên môi trường mạng). **Đảm bảo 100% các hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận Một cửa xã được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; thanh toán phí, lệ phí trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy trình.**

Thường xuyên theo dõi, cập nhật, luân chuyển, trả kết quả hồ sơ TTHC trên Hệ thống dịch vụ công, **tăng cường giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo trước hạn, đúng hạn và không để xảy ra tình trạng xử lý hồ sơ, trả kết quả TTHC quá hạn trên Hệ thống.**

4. Thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 theo Nghị định số 59/2022/NĐCP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ.

Công dân thường xuyên nghiên cứu và cập nhật các thông tin trên Tài khoản định danh điện tử VNEID, đặc biệt là ghi nhớ mật khẩu bảo mật tài khoản của cá nhân đã được cài đặt trong điện thoại thông minh của mình để thuận tiện trong việc sử dụng. Tài khoản định danh điện tử VNEID là tài khoản duy nhất để người dân có thể đăng nhập và tiến hành nạp các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Theo đó, khi người dân làm bất kỳ thủ tục hành chính nào nêu trên thì phải dùng tài khoản

định danh điện tử VNEID để đăng nhập vào máy vi tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet để tiến hành nạp các thủ tục hành chính có liên quan.

Để hỗ trợ người dân trong việc nộp các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Nghi Liên thường xuyên cử cán bộ để hỗ trợ người dân (đặc biệt ưu tiên hỗ trợ đối tượng người già, người bệnh tật, người không có điện thoại thông minh) vào các buổi chiều trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Vậy, UBND xã Nghi Liên đề nghị các ban ngành đoàn thể từ xã đến xóm tuyên truyền sâu rộng đến tận các Đoàn viên, Hội viên được biết; Yêu cầu đồng chí công chức văn hóa, Đài truyền thanh xã; các đồng chí xóm trưởng 10 xóm thông báo nhiều lần đến toàn thể cán bộ và nhân dân được biết và thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố.

***Nơi nhận:***

- 10 xóm;
- Trưởng các ban ngành đoàn thể;
- Cán bộ, Công chức xã;
- Lưu : VT,

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Đức**